



ควันพิษลาม7จว.ใต้ สธ.ลุยแจกหน้ากาก เร่งช่วยทีมจยย.ติดน้ำป่ากาญจน์

7 จว.ใต้ยังวิกฤติฝุ่นพิษ สธ.ตั้งศูนย์ฉุกเฉินแจกหน้ากากป้องกัน ขณะที่เมืองกาญจน์เร่งช่วยทีม จยย.ติดน้ำป่า ดันอุบลฯ หาทางระบายน้ำอ้อมแก่งสะพือ นายฯ สั่งเร่งรัดดูแล

อ่านต่อหน้า 16

ควันพิษ

ความคืบหน้าสถานการณ์ฝุ่นพิษจากหมอกควันไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียที่พัดพาเข้ามาปกคลุมในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง นายลิขัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมคณะ ได้นำหน้ากากอนามัยไปสวมใส่ให้แก่นักเรียนเตรียมอนุบาลจำนวน 392 คน และนักเรียนอนุบาลอีกจำนวน 563 คน เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า หลังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือค่าพีเอ็ม 2.5 สูงถึง 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม เป็นวันที่สองแล้ว แต่โชคดีที่ในช่วงเช้ามีฝนตกลงมาช่วยชะล้างค่าฝุ่นละอองให้เจือจางลงได้บ้าง ส่วนที่ จ.กระบี่ สถานการณ์หมอกควันไฟป่ายังคงแผ่ปกคลุมทั้ง 8 อำเภอ เริ่มมีปริมาณหนาแน่นตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยเฉพาะในตัวเมืองกระบี่ แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในบางช่วง แต่สภาพท้องฟ้าหลังมีหมอกควันปกคลุมทั่วบริเวณ โดยเฉพาะตามท้องถนนและริมชายฝั่งที่มองเห็นชัดเจน นพ.อภิชัย ลิขมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่(สสจ.กระบี่) กล่าวว่า กระบี่ยังไม่มีสถานีวิจัยคุณภาพอากาศจึงต้องเทียบเคียงข้อมูลจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งพบว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ออกให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยง คนชรา ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ งดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง พร้อมเตรียมหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่ายประชาชน รวมกว่า 1 หมื่นชิ้น



■ ควันพิษไม่ลด ■ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ท้องฟ้ายังปกคลุมไปด้วยหมอกควัน แม้ยังไม่กระทบต่อการบิน แต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและลูกหลานหลายจังหวัด (รูปเล็ก) เจ้าหน้าที่บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยภูเก็ต แจกหน้ากากป้องกันควันพิษ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 ก.ย.

ต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ออกให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยง คนชรา ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ งดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง พร้อมเตรียมหน้ากากอนามัย ไว้แจกจ่ายประชาชน รวมกว่า 1 หมื่นชิ้น

เช่นเดียวกับ จ.ภูเก็ต พบว่าหลายพื้นที่ที่มีฝุ่นควันเพิ่มมากขึ้นและกระจายไปทั่ว โดยมีการออกประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนเผ่าระวังสุขภาพ ปิดปากและจมูกด้วยหน้ากากอนามัย หรือผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ขณะที่ น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นำคณะออกแจกเอกสารแนะนำการปฏิบัติตัว พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดในพื้นที่ โดย น.ส.เฉลิมลักษณ์ กล่าวว่า ป่าตองมีการ

ตรวจพบว่าหมอกควันได้เข้ามาตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา จึงมีความเป็นห่วงผู้ประกอบการบริเวณหน้าชายหาด ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจึงได้ลงพื้นที่มาแจกหน้ากากอนามัย จำนวนหลายพันชิ้น และหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จะจัดหาเพิ่มเติม ขณะเดียวกันยังได้มีการนำรถน้ำมาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ จ.สงขลา เริ่มดีขึ้น คุณภาพอากาศปานกลางลดลงมาอยู่ที่ 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ประชาชนโดยทั่วไปควรระวังสุขภาพ

ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 เพื่อรับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เอ็ม 2.5

นพ.สุชม กล่าวว่า ในวันที่ 1 ได้ให้เปิด

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 24 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6436

หน้า: 1(ล่าง), 16

Col.Inch: 141.01

Ad Value: 248,177.60

PRValue (x3): 744,532.80

หัวข้อข่าว: ควินพิษลาม7จว.ได้สธ.ลุยแจกหน้ากาก



ศิลป์: สีสี่

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัดและระดับเขตพร้อมเปิดคลินิกมลพิษต้นแบบที่ จ.ยะลา มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการหรือเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจคุณภาพอากาศ PM 2.5” สื่อสารเตือนภัยและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษและแจกหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยคิดเตียงและเด็กเล็กประมาณ 1 ล้านคน และเฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา

“ขอให้ประสานงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อย่างจริงจัง จัดหาหน้ากากอนามัยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งขณะนี้สนับสนุนหน้ากากอนามัยแล้วกว่า 1 แสนชิ้น และให้รายงานการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ หากสถานการณ์วิกฤตสีแดง ให้รายงานทุกวันจนกว่าสถานการณ์หมอกควันจะกลับสู่ภาวะปกติ” นพ.สุขุมกล่าว

ขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา ได้สรุปสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ประจำวัน ล่าสุด

ในช่วงเช้า พื้นที่ค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง สตูล ยะลา และนราธิวาส จากมาตรฐานที่ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศ ในเวลา 17.00 น. (23 ก.ย.) ที่ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส วัดค่าได้ 187, อ.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา วัดได้ 116, ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดได้ 124, ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง วัดได้ 76 ระดับปานกลาง และ ต.ทิมาม อ.เมือง จ.สตูล วัดได้ 80 ระดับปานกลาง ส่วนต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดได้ 80 ระดับปานกลาง แต่ขณะที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี วัดได้ 114 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ด้านสื่อต่างประเทศรายงานถึงสถานการณ์ ควินพิษจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย ที่ยังปกคลุมสร้างผลกระทบในหลายประเทศทั่วภูมิภาค

อาเซียนว่า ประชาชนในจังหวัดจัมบีทางตอนกลางของเกาะสุมาตราแตกตื่นและหวาดผวาอย่างหนักหลังจากท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงเข้มต่อเนื่องนาน 3 วัน โดยนักดาราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของอินโดนีเซียระบุว่า ท้องฟ้าสีแดงไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิต่ำเพิ่มขึ้นกะทันหัน แต่เป็นเพราะอากาศหนาแน่นไปด้วยฝุ่นละอองทั้งอนุภาคขนาดเล็กและอนุภาคนาโน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันหลังจากภูเขาไฟกรากะตั่วของอินโดนีเซียระเบิดรุนแรงในปี 2426 หรือเมื่อ 136 ปีที่แล้ว รวมถึงกรณีภูเขาไฟปินาตุโอบปะทูนบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2534

ขณะที่ดัชนีมาตรฐานวัดระดับมลพิษในอากาศ (พีเอสไอ) ในเมืองเปกัมบารู เมืองเอกของจังหวัดรีวา ทางตะวันออกเฉียงของเกาะสุมาตรา เวลา 22.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น พบว่ามีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พุ่งสูงเกินระดับ 700 ถือเป็นระดับอันตรายซึ่งสูงกว่าค่าพีเอสไอที่วัดได้ในช่วงวิกฤตควินพิษเมื่อปี 2558 ที่เคยขึ้นสูงสุดด้วย

ส่วนความกดอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาทำให้อากาศของไทยแปรปรวน คาดว่าจะมีอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในสัปดาห์นี้ พบว่าบริเวณริมแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.บึงกาฬ อากาศเย็นกับมีลมพัดโชย ผลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศลาวตอนบนและเวียดนาม

ตอนบนแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนทำให้มีหมอกบางเบาและมีลมพัดแรงบางจังหวัด และมีอากาศหนาว อุณหภูมิวัดได้ 22 องศาเซลเซียส ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขง โดยเฉพาะผู้สูงวัยตลอดจนนักท่องเที่ยวพากันออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน และออกกำลังกายตามเครื่องเล่นต่างๆ ที่ทางเทศบาลตำบลบึงกาฬจัดไว้ให้เพื่อรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงภายในสัปดาห์นี้

ขณะที่วันที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เริ่มมีนักท่องเที่ยวขึ้นชมทะเลหมอกในตอนเช้าแล้ว โดยในช่วงนี้สภาพอากาศของ จ.น่าน เริ่มลดต่ำลงเล็กน้อย และมีฝนตกบางครั้ง ทำให้ในช่วงเช้าของแต่ละวันมีหมอกขึ้นในบริเวณ

พื้นที่ของอุทยานฯ และเริ่มมีมีทะเลหมอกเล็กๆ ให้เห็นความชื้นที่หุบเขาในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน หรือดอยเสมอดาว โดยอุณหภูมิในช่วงเช้าอากาศเย็นอยู่ที่ 23-28 องศาเซลเซียส ทั้งนี้อุทยานฯ เตรียมเปิดพื้นที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมานอนค้างแรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วันเดียวกันนี้ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ ผกก.ตชด.13, พ.ต.ท.อภิรักษ์ เปี่ยมพล รอง ผกก.ตชด.13 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจาก พ.ต.ต.เชมณัญญ์ ท่อเล ผบ.ร้อย.ตชด.ที่ 136 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวใช้รถจักรยานยนต์วิบากหลายสิบคันเข้าไปท่องเที่ยวในป่าเขาลาน้อย หมู่ 8 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค แต่ไม่สามารถกลับออกมาได้ เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากลำห้วยเขาลาน้อยอย่างรุนแรง อีกทั้งไม่สามารถติดต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ไม่มี ดังนั้น พ.ต.อ.ทวีศักดิ์จึงสั่งการให้ตำรวจกองร้อย ตชด.ที่ 136 สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกัญญาจนบุรีเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน แต่เส้นทางไม่สามารถนำรถยนต์ปกติเข้าไปได้เนื่องจากคับแคบและสูงชันเต็มไปด้วยดินโคลน ต้องใช้รถออฟโรดขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้โดยคาดว่าการกลุ่มนักท่องเที่ยวน่าจะติดอยู่ระหว่างฐานล่างเขาลาน้อยที่เป็นแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานเครื่องมือทางการเกษตรที่สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี โดยมีทั้งเครื่องสูบน้ำ รถแทรกเลอร์ รถบรรทุกน้ำฉีดน้ำทำความสะอาดบ้านเรือน โดรนจำนวน 9 ลำ เพื่อสำรวจพื้นที่เสียหายเส้นทางน้ำเพื่อกำหนดวิธีช่วยเหลือให้ตรงตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกยาและอาหารสัตว์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รมว.มหาดไทย พันธุ์สัตว์ รมว.มหาดไทยพันธุ์ 2,000 ลิตรบำบัดน้ำเสีย โดยก่อนหน้าปล่อยขบวนคาราวาน รมว.เกษตรฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัย 21 จังหวัดในพื้นที่



ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบ
วิถีไอคอนเฟอเรนซ์ จากนั้นเปิดโครงการ
จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ
พื้นที่ผู้ดูแลผู้ประสบภัย จากทั้ง 21 จังหวัด
รวม 7,760 คน

ขณะที่ นายถาวร เสนเนียม รมช.
คมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความ
เสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมมอบถุง
ยังชีพให้กำลังใจชาวบ้านม่วงเทิง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
31 หมู่บ้าน ยังเหลือเพียง 1 หมู่บ้านที่ต้อง
อาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว เนื่องจากเป็น
ชุมชนอยู่ติดริมแม่น้ำมูล โดยชุมชนริมแม่น้ำมูล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นำเริ่มลดระดับ
แต่ยังท่วมสูงอีก 7 ซม. สำหรับทางหลวงที่
ได้รับผลกระทบแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่
2 มีทั้งหมด 32 เส้นทาง ต้องใช้งบประมาณ
ฟื้นฟู กว่า 749 ล้านบาท จะเร่งสำรวจให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังน้ำลด

มีรายงานว่า จากการใช้เฮลิคอปเตอร์
สำรวจการระบายน้ำแม่น้ำมูลในพื้นที่
จ.อุบลราชธานี เมื่อวานนี้(22ก.ย.) ตั้งแต่
อ.เมือง อ.พิบูลมังสาหาร จนถึง อ.โขงเจียม
ปลายทางออกสู่น้ำโขง พบว่ายังมีพื้นที่
ถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง แม้ติดตั้งเครื่อง
ผลักดันน้ำถึง 300 เครื่อง ระบายน้ำได้เร็ว
ขึ้นร้อยละ 30-40 แล้วแต่บริเวณแก่งสะพือ
ใน อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งมีก้อหินมากเป็น
อุปสรรคในการระบายน้ำ จึงมอบหมายให้
กรมชลประทานหาแนวทางระบายน้ำอ้อม
แก่งสะพือเพิ่มอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อให้น้ำลด
เร็วที่สุด คาดว่าสิ้นเดือนนี้สถานการณ์จะกลับ
คืนสู่ปกติ

ด้านนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สถานการณ์
น้ำท่วมแนวโน้มน้ำลดลงและฝนหยุดตก แต่
อากาศจะกลับมายุ่น โดยอุณหภูมิลดลง
3-5 องศาเซลเซียส จึงให้ประชาชนเตรียม
เครื่องใช้มุ้งกันหนาวในช่วงนี้ไว้ด้วย ส่วน
พื้นที่น้ำลดลงแล้วได้เข้าสำรวจความเสียหาย
และความต้องการของประชาชนจะให้ทาง
ราชการช่วยเหลืออย่างไร ส่วนพื้นที่ที่ยังมีการ
อพยพใน 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.วารินชำราบ
และ อ.สว่างวีระวงศ์ ยังมีการตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราวของผู้อพยพจำนวน 42 จุด และได้
รับการร้องขอความช่วยเหลือจากชุมชนใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเกี่ยวกับน้ำขัง
ที่เริ่มเน่าเสียก็นำเครื่องไปสูบน้ำที่ขังออก

จากชุมชนแล้ว

ส่วนที่ จ.มหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 397 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์อุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนามความเข้าใจเพื่อการเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมระหว่างบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กับกระทรวงสาธารณสุข ว่า การลงนามระหว่างกันเพื่อจะเยียวยาสภาพจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเป็นการส่งคนของกรมสุขภาพจิตไปอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ พม. ส่วนการเยียวยาประชาชนภายหลังน้ำลด กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมอยู่แล้ว โดยเฉพาะการรับมือกับการแพร่ของเชื้อโรคที่จะมาภายหลังน้ำลด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีความคุ้นเคยกับสถานการณ์เหล่านี้ เรามีความพร้อมทั้งยาโรคภัย แพทย์ สถานบริการด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามและแก้ไขสถานการณ์ที่จำเป็นและเร่งด่วน

อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ว่ากระทรวงใดจะบูรณาการการทำงานกันเพื่อเยียวยาประชาชนจะทำทุกอย่างให้กลับมามีปกติโดยเร็ว ส่วนการชดเชยเยียวยา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้สั่งการเป็นพิเศษให้ทุกกระทรวงเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึง ทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว เร่งรัดขั้นตอนโดยไม่ผิดระเบียบ